

Số: **0539** /LĐTĐM-PC

V/v mời tham dự Hội thảo công bố

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2024
và Báo cáo đánh giá về tiêu chuẩn và quy chuẩn
kỹ thuật

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Trong năm 2024 hoạt động xây dựng chính sách diễn ra rất sôi động, thể hiện nỗ lực rất lớn của Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, hướng tới quản lý hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm phản ánh lại những chuyển động chính sách quan trọng trong năm 2024 và đánh giá chuyên sâu một số vấn đề pháp lý, VCCI đã tiến hành xây dựng **Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2024**. Đây là năm thứ tám liên tiếp VCCI xây dựng báo cáo này.

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh này thể hiện góc nhìn, quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp đối với những chính sách tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh và đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động cải cách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Báo cáo hướng tới độc giả là các cơ quan quản lý nhà nước cả ở cấp Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo những người quan tâm đến pháp luật kinh doanh.

VCCI cũng xây dựng **Báo cáo Đánh giá chất lượng và khuyến nghị cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam** (gọi tắt là **Báo cáo đánh giá về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật**). Báo cáo này vẽ lại bức tranh tổng quan về việc ban hành, phân tích một số vấn đề tồn tại liên quan đến chất lượng và kiến nghị về quy trình xây dựng để nâng cao chất lượng của các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, khắc phục được những vấn đề tồn tại trước đây.

Để công bố hai báo cáo trên, VCCI sẽ tổ chức hội thảo:

CÔNG BỐ BÁO CÁO

“DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM 2024 VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT”

- Chủ trì:** Chủ tịch VCCI
- Thời gian:** 08h30 - 11h30, thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm:** Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự **trước 15h ngày 21/4/2025** tại link <https://bit.ly/htdongchaypl> hoặc theo mã QR bên dưới.

Chương trình hội thảo và các thông tin liên quan được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ <https://vibonline.com.vn/su-kien>. Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ: *Ban Pháp chế - VCCI*, Điện thoại: 024.66836545, Email: xdphapluat@vcci.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường trực (để b/c);
- Lưu VT, PC.



**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TỔNG THƯ KÝ
PHÓ TỔNG THƯ KÝ**



Đậu Anh Tuấn